



*Bài dự thi "Viết về tấm gương thầy giáo,
cô giáo để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất"
năm học 2020-2021*


Ai trong chúng ta cũng có khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò tung tăng chơi với bạn bè, làm những điều mình muốn, trên quăng đường chúng ta dần trưởng thành thì sẽ gặp được những người làm bản thân chúng ta không thể nào quên và để lại những ấn tượng sâu sắc nhất trong đó không thể nào quên được cô Quế dạy môn tiếng Anh.






Cô Quế là một người hiền lành và phúc hậu. Ấn tượng ngay từ lần đầu gặp cô tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó tôi đang đi học thì xảy ra một vấn đề: xe đạp của tôi bị xịt lốp mà trong người tôi lại không có tiền mà phải dắt bộ xe tới trường. Bỗng từ đằng sau có tiếng gọi nhưng tôi không lên tiếng đáp lại. Có người phụ nữ đi lên trước và hỏi tôi về chiếc xe. Sau một lúc nói chuyện tôi mới biết cô dạy ở trường mà tôi đang theo học. Cô đưa tôi đi sửa xe và đưa tôi đến trường.





Như có một phép màu để tôi và cô gặp nhau lần nữa, hôm sau tôi được cô giáo thông báo rằng lớp sẽ có giáo viên dạy môn tiếng Anh mới. Tôi vốn là học sinh không thích môn tiếng Anh nên có thái độ rất hời hợt. Đến tiết tiếng Anh, tôi mệt mỏi ngáp ngủ thì có một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp và bước lên bục giảng. Giọng nói của cô dễ chịu như một dòng suối mát mẻ. Khi cô bắt đầu giảng bài thì như có một ma lực khiến tôi chú ý vào bài học. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, mái tóc ngắn và gương mặt trái xoan khiến cho khí chất của nhà giáo nhân dân toát ra. Cách cô giảng bài, truyền thụ kiến thức cho học sinh với một ánh mắt hiền từ thì tôi biết cô rất yêu nghề.





Tôi dần dần bị thu hút vào môn tiếng Anh. Người ta thường nói thầy cô giáo chính là người truyền lửa cho học sinh, tiếp thêm sức mạnh cho học sinh và chính cô Quế là người truyền lửa cho tôi cố gắng học môn tiếng Anh. Tiếp xúc lâu dần với cô thì tôi thấy cô là người nhiệt huyết với nghề giáo và luôn sáng tạo ra cách học mới như kết hợp trò chơi vào trong bài học, điều đó tạo nên hứng thú cho học sinh. Trong giờ học, cô Quế là người nghiêm túc trong công việc nhưng sau khi kết thúc giờ học thì cô lại trở thành một người bạn để học sinh có thể tâm sự những điều buồn vui trong học tập cũng như trong cuộc sống. Khi học sinh khiến cô buồn phiền hay tức giận thì cô luôn dùng những phương pháp nhẹ nhàng.



tránh làm cơn tức giận của mình bộc phát ra bên ngoài, thay vào đó cô sẽ hẹn học sinh ra ngoài nói chuyện riêng với cô.

Cô Quế còn rất thân thiện với bạn bè đồng nghiệp, dù phụ huynh có khó tính thế nào thì chỉ cần nói chuyện với cô sẽ trở nên ôn hòa hơn. Nhờ cô Quế mà môn tiếng Anh của tôi và của cả lớp đã có tiến bộ rõ ràng, không còn cảm giác sợ sệt khi đối diện với môn tiếng Anh nữa.

Dù có đi bất cứ nơi nào hay học tập ở bất cứ đâu thì cô Quế mãi là người em ấn tượng nhất và cũng là tấm gương để em học tập noi theo.

